



ฝ่ายการจัดประชุมและธุรการ

เลขทะเบียนรับ 45142566

วันที่รับ 27 ต.ค. 2566

ที่ อก ๐๘๐๖/๑๐๐๓

ถึง สมาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือ ที่ กต ๑๔๐๓/ว ๒๐๑๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงกระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งว่า รัฐบาลรัฐคุชราตจะจัดงาน Vibrant Gujarat Summit ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ เมืองคานฮินคร รัฐคุชราต สาธารณรัฐอินเดีย และขอเชิญผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วม ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาค่าใช้จ่ายของรัฐบาลคุชราตดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศที่แนบ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี้

๑. งาน Vibrant Gujarat Global Summit ครั้งที่ ๑๐ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ เมืองคานฮินคร รัฐคุชราต สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งงานดังกล่าวได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาวของรัฐบาลคุชราต ผ่านการจัดงานส่งเสริมการลงทุนและงานแสดงสินค้าจากหลากหลายสาขาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยการจัดงานในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรม ๔.๐ อาทิ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไฮโดรเจนสีเขียว ยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานทดแทน และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทน ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ การสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ การจัดการประชุมและสัมมนา ทั้งในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G2G) แบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) และธุรกิจต่อรัฐ (B2G) โดยไม่เก็บค่าเข้าชม สำหรับครั้งที่ผ่านมาเป็นครั้งที่ ๙ จัดขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๒ มีผู้แทนเข้าร่วมจาก ๑๓๕ ประเทศทั่วโลกรวมมากกว่า ๔๒,๐๐๐ คน สำหรับผู้แทนไทยที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ที่ผ่านมาเป็นผู้แทนระดับอธิบดีจากกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน โดยยังไม่มีผู้แทน อก. เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ รัฐบาลรัฐคุชราตไม่ได้แจ้งว่าจะมีการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนใดให้กับผู้แทนของประเทศต่าง ๆ

๒. ข้อมูลทั่วไปของรัฐคุชราต (Gujarat) รัฐคุชราตตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสาธารณรัฐอินเดีย มีพื้นที่รวม ๑.๙๖ แสนตารางกิโลเมตร ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เพชรแห่งอินเดียตะวันตก” เนื่องจากมีการผสมผสานกันของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่หลากหลายกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ มีประชากรประมาณ ๕๐ ล้านคน ประชากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาฮินดู มีการปกครองโดยรัฐบาลท้องถิ่น มีเมืองคานฮินคร (Gandhinagar) เป็นเมืองเอก และมีความโดดเด่นด้านเกษตรกรรม โดยเป็นผู้ส่งออกฝ้ายรายใหญ่ของประเทศ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยาสูบ ถั่ว อินทผลัม น้ำตาล นม ข้าว และธัญพืชพื้นเมือง ในส่วนของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรม รัฐคุชราตมีสาขาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ ปิโตรเลียม การผลิตปูนซีเมนต์ และก๊าซธรรมชาติเหลว นอกจากนี้ รัฐคุชราตเป็นรัฐแรกที่มีกฎหมายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone Act) ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ ปัจจุบัน มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ๔๗ แห่ง อีกทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี โดยมีท่าเทียบเรือมากถึง ๔๒ แห่ง โดยมีท่าเทียบเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เมือง Alang รวมทั้งมีสนามบินภายในประเทศ ๑๘ แห่ง สนามบินนานาชาติ ๑ แห่ง มีถนนลาดยางกว่าร้อยละ ๙๐ เชื่อมโยงไปยังรัฐต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นรัฐเดียวของประเทศที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคครอบคลุมพื้นที่ระดับหมู่บ้าน และมีการลงทุนในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ รวมทั้งมีสภาหอการค้า

(The Southern ...

(The Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry: SGCCI) ที่มีความเข้มแข็งและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทย รวมถึงมีการจัดทำเว็บไซต์ Investor Facilitation Portal เพื่อเป็นช่องทางให้นักลงทุนได้ติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการด้านเอกสาร และจัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำและปรึกษาด้านการลงทุนภายใต้ชื่อ “Industrial Extension Bureau: iNDEXTb”

๓. การจัดงาน Vibrant Gujarat Global Summit ครั้งที่ ๑๐ มุ่งหวังเพื่อเป็นช่องทางในการชักชวนนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในรัฐคุชราต ซึ่งเป็นการส่งเสริมโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างเอกชนเป็นส่วนใหญ่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงไปยังรัฐอื่น ๆ ของสาธารณรัฐอินเดีย โดยในส่วนของภาครัฐระหว่างไทยและสาธารณรัฐอินเดียมีการดำเนินงานผ่านกลไกความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อาทิ ความตกลงการค้าเสรีไทย - อินเดีย ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - อินเดีย และคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-อินเดีย ในครั้งนี้ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านพิจารณาประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวต่อไป และขอได้โปรดแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงานฯ ทราบในโอกาสแรกด้วย จะขอบคุณมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
กลุ่มเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และลาตินอเมริกา
โทร ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๐๗ ต่อ ๖๘๐๗๑๔
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๐๗ ต่อ ๖๘๐๗๙๙